

~~~~~

## สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

### สรุปความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

วันที่ 7 ตุลาคม 2553

~~~~~

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็นได้ที่ ocsb0602@ocsb.go.th

ราคาน้ำตาล

ราคาน้ำตาลทรายดิบ ตลาดนิวยอร์ก สัญญาเดือนมีนาคม 2011 อยู่ที่ 25.16 เซนต์ต่อปอนด์ เพิ่มขึ้น 1.62 ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน สัญญาเดือนธันวาคม 2010 อยู่ที่ 649.80 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 24.20 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

สถานการณ์น้ำตาลของโลก

Czarnikow กล่าวว่า แม้ว่าจะมีปริมาณน้ำตาลเกินดุลครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2008 แต่ด้วยสต็อกน้ำตาลของโลกเหลือน้อยตั้งนั้นตลาดน้ำตาลโลกในปี 2010/11 อยู่ในภาวะสั่นเสียดกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ Czarnikow คาดว่า ผลผลิตน้ำตาลของโลกจะสูงขึ้น 14 ล้านตันในปีนี้ แต่สภาพอากาศที่เลวร้ายในพื้นที่ผลิตส่วนใหญ่ นั้น ทำให้ความหวังที่จะมีน้ำตาลเกินดุลไม่น่าจะเป็นไปได้

บราซิล

Czarnikow กล่าวว่า สต็อกน้ำตาลของบราซิลปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่า ผลผลิตน้ำตาลจะเพิ่มขึ้น 6 ล้านตันในฤดูเก็บเกี่ยว การที่สต็อกน้ำตาลของปีที่แล้วลดลงอย่างมากย่อมหมายความว่า จำนวนน้ำตาลที่ส่งออกในปีนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเพียง 3 ล้านตันเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี การส่งออกน้ำตาล ณ สิงหาคม ยังอยู่ที่ 12 ล้านตัน ซึ่งมากกว่า 9.5 ล้านตันของช่วงเดียวกันปีที่แล้ว Czarnikow คาดว่า บราซิลยังสามารถที่จะส่งออกน้ำตาลจำนวนมากเท่านี้ได้อยู่ อย่างไรก็ดี เมื่อคำนึงถึงการที่รัฐบาลอินเดียยังคงระมัดระวังในเรื่องการอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาล ตลาดน้ำตาลของโลกยังคงต้องพึ่งผลผลิตน้ำตาลจากบราซิลเป็นอย่างมาก

ราคาน้ำตาลภายในประเทศของบราซิลที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก กดดันให้อุตสาหกรรมต้องซื้อคืนน้ำตาลจำนวนมากจากบริษัทเทรดเดอร์ และอาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะน้ำตาลทรายขาวในตลาดโลกตึงตัวได้ เมื่อวันพุธ ดัชนีของน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ของ Cepea อยู่ที่ระดับ 68

เรียล/กระสอบ (40.97 เหรียญสหรัฐฯ) (50 กก.) เพิ่มขึ้นจาก 65.70 เรียล/กระสอบ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553

กัวเตมาลา

แม้ว่าเม็กซิโกและกัวเตมาลาจะจบเรื่องการขนส่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเนื่องจากการทบทวนข้อตกลงการค้าเสรีที่เม็กซิโกให้ความสนใจมากที่สุด ขณะเดียวกัน มีความคืบหน้าในเม็กซิโกที่จะลดภาษีน้ำตาล กล้วย และกาแฟให้กัวเตมาลา รัฐมนตรีเศรษฐกิจกล่าวว่า จะมีการหารือกับหอการค้าและจะมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง แต่การเจรจาไม่ยุติ

อินเดีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้คาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลอินเดียปี 2010/11 ไว้ที่ 23.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 26% จาก 19 ล้านตันจากปีก่อน โดยการคาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลในรัฐมหาราษฏร์อยู่ที่ 9.5 ล้านตัน และในรัฐอูตรประเทศอยู่ที่ 6.2 ล้านตัน แต่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ กล่าวว่า ผลผลิตในรัฐกรณฎกะอาจลดลงเล็กน้อยจาก 2.53 ล้านตัน เป็น 2.3 ล้านตัน

ปากีสถาน

กระทรวงแรงงานของปากีสถานกล่าวกับสภาผู้แทนราษฎรว่า การนำเข้าน้ำตาลจากอินเดียได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยสำนักงานควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของปากีสถานแล้วก่อนที่จะจำหน่ายในตลาด

โดยปฏิเสธการอ้างว่า น้ำตาลอินเดียต่ำกว่ามาตรฐานและหากน้ำตาลต่ำกว่ามาตรฐานจะไม่มีจำหน่ายในตลาด ขณะที่มีการอ้างว่าน้ำตาลของอินเดียได้บรรจุอยู่ในถุงของบราซิล แต่น้ำตาลนำเข้าจากอินเดียและไม่มีเหตุผลที่อินเดียต้องบรรจุน้ำตาลในกระสอบของบราซิลและไทย

อินโดนีเซีย

บริษัท PTPN XI กล่าวว่า มีแผนซื้อน้ำตาลทรายขาว 90,000 ตันก่อนสิ้นปี โดยบริษัทได้รับอนุญาตจากรัฐบาลมาให้นำเข้าน้ำตาลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และอาจจะเปิดประมูลในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม ซึ่งจำนวน 25% จะมาถึงในเดือนมกราคม และอีก 25% จะมาถึงในเดือนกุมภาพันธ์ และส่วนที่เหลือจะมาถึงในเดือนมีนาคม

บริษัทคาดว่า โรงงานจะผลิตน้ำตาลปี 2010 จนถึงเดือนพฤศจิกายนได้ 375,000 ตัน และจะเพิ่มการผลิตเป็น 517,500 ตัน

